

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ, KHÓA VII**  
**về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022**

-----

Hội nghị lần thứ 08 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lập khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, họp ngày 24/12/2021 đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 như sau:

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**I- NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU**

- Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã tập trung quán triệt triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định, kế hoạch... của Ủy ban nhân dân huyện về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trong tâm, đột phá năm 2021. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể; chủ động bàn, thảo luận và quyết định kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra<sup>(1)</sup>.

Năm 2021 có 26 chỉ tiêu, thực hiện có 23 chỉ tiêu đạt và vượt; 03 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 80% trở lên<sup>(2)</sup>. Tổng sản lượng lương thực có hạt được 1.309 tấn, đạt 112% so với nghị quyết Đảng ủy xã đưa ra; tổng thu ngân sách là 95,5 triệu đồng, đạt 133% so với kế hoạch huyện giao, nghị quyết Đảng ủy xã đưa ra; các hoạt động tín dụng cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân để phát triển sản xuất, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Công tác giáo dục ngày càng được quan tâm chỉ đạo, tỉ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt khá; duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy; công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững.

- Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, thôn tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác

<sup>1</sup> Năm 2021 Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành 573 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó 11 chương trình; 60 kế hoạch; 173 công văn; 33 quyết định; 6 nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; 28 kết luận; 38 thông báo; 02 quy chế; 200 báo cáo; 21 tờ trình; 01 phương án nhân sự...

<sup>2</sup> Chỉ tiêu chè chế biến; chỉ tiêu tổng đàn gia súc và chỉ tiêu thôn văn hóa.

giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tám lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hà Giang; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã.

## **II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Hạn chế, yếu kém**

- Kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất nông lâm nghiệp còn chậm.

- Tính chủ động của một số cấp ủy, chi bộ chưa cao, chất lượng tham mưu các nội dung còn hạn chế, chưa phát huy được trí tuệ của tập thể; một số cán bộ chưa chủ động tham mưu, xử lý các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao; công tác phối hợp để tuyên truyền, vận động nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể xã với chính quyền, thôn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; còn một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa tự giác vươn lên để thoát nghèo.

### **2. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém**

- *Nguyên nhân chủ quan:* Công tác lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ còn lúng túng, chưa quyết liệt, nể nang, né tránh, ngại va chạm; năng lực công tác của một số cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, thôn còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Việc cụ thể hóa nghị quyết ở một số chi bộ chưa kịp thời, chưa sát, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm đơn vị; công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình mới có hiệu quả vào đời sống còn chung chung, chưa sâu rộng.

- *Nguyên nhân khách quan:* Nguồn vốn đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng bị cắt giảm; thiên tai, dịch bệnh trên người và gia súc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn chiếm tỷ lệ cao; một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, cá biệt có hộ gia đình thiếu ý thức xen lấn, xâm canh vào khu vực đất tập thể đã quy hoạch. Trình độ, nhận thức của một số cán bộ còn hạn chế, lượng công việc kiêm nhiệm nhiều nên đã dẫn đến một số cán bộ tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao còn chậm với thời gian quy định.

## Phần thứ hai

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022

#### I- MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2022

##### 1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của Chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giải quyết các thủ tục hành chính, trao đổi thông tin; tập hợp các nguồn lực vào đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các mô hình; nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới.

##### 2. Các chỉ tiêu chủ yếu *(có bảng chỉ tiêu chi tiết kèm theo)*

#### II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

##### 1. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ...

- Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tuyên truyền theo hướng bám sát cơ sở, đi vào giải quyết những vấn đề người dân quan tâm gắn với thông tin kịp thời định hướng, chính xác các vấn đề thời sự chính trị của đất nước, tỉnh, huyện, xã, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình tổ dân vận, dân vận khéo; đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã với đoàn viên, hội viên và nhân dân; lãnh đạo chỉ đạo Khối nội chính phối hợp chuẩn bị công tác nhân sự và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên xã khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, thôn hợp lý, phát huy hiệu quả. Hoàn

thành kế hoạch phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng, hoạt động của cấp ủy viên, chi ủy viên; phấn đấu 10/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết và kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022 theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát và tái kiểm tra, tái giám sát đến từng đảng viên.

- Tiếp tục nâng cao hoạt động của Hội đồng nhân dân, đổi mới nội dung tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các Ban. Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp ủy các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và thực thi công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng các nội dung văn bản của cán bộ, công chức xã. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

- Tiếp tục lãnh đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

## **2. Về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới**

- Tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước và vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm thành hàng hóa theo mô hình gia trại, trang trại<sup>(3)</sup>; tiếp tục chăm sóc, trồng dặm, thu hái chè an toàn, tập trung gắn với xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương liên kết với các cơ sở chế biến chè; khai thác, trồng rừng gắn với trồng cây dược liệu một cách hợp lý<sup>(4)</sup>; đầu tư thâm canh lúa, ngô đảm bảo định mức và đúng quy trình kỹ thuật.

- Tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các nhóm sở thích; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông lâm sản của địa phương. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, điều hành chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo các nhu cầu cho an sinh xã hội, giáo dục, chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển.

<sup>3</sup> Tiếp tục phát triển mô hình nuôi gà đen tại thôn Nậm Siêu để nhân rộng.

<sup>4</sup> Tiếp tục tuyên truyền, phát triển mô hình trồng quế chi tại thôn Chu Thượng ra các thôn phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng trong xã.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai theo đúng Đồ án xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới<sup>(5)</sup>, làm bù các tiêu chí năm 2021 và tiêu chí mới năm 2022; quy hoạch phát triển khu trung tâm xã và xây dựng các điểm dừng chân dọc tuyến đường Tỉnh lộ 177.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và việc san lấp, san gạt tạo mặt bằng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, giai đoạn 2021-2025<sup>(6)</sup>.

### **3. Về văn hóa - xã hội**

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; phối hợp và tổ chức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và tổ chức đưa vào giảng dạy trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của trung tâm học tập cộng đồng và hội khuyến học xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

- Duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, đẩy mạnh thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, thực hiện định kỳ vào ngày mùng 10 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các lễ hội truyền thống của các dân tộc<sup>(7)</sup>; quan tâm, chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên, trẻ em; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hội nghệ nhân dân gian.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, chính sách dân tộc, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động từ thiện, cứu trợ đột xuất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân, thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng/ tuổi; cân nặng/ tuổi; duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế...

### **4. Về công tác quốc phòng - an ninh, nội chính**

Tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tăng cường công tác bám, nắm địa bàn,

<sup>5</sup> Năm 2022 đăng ký xây dựng thôn Minh Thượng là thôn nông thôn mới gắn với Đề án bảo tồn và xây dựng làng văn hóa du lịch tiêu biểu dân tộc Pà thên.

<sup>6</sup> (1) Nghị quyết về phát triển cây chè Shan tuyết gắn với sản phẩm chủ lực của xã; (2) Nghị quyết về phát triển trồng rừng kinh tế và cây dược liệu giai đoạn 2021-2025; (3) nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; (4) nghị quyết về phát triển giáo dục của xã, giai đoạn 2021-2025; (5) nghị quyết về công tác tuyên quân năm 2022.

<sup>7</sup> Tổ chức lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà thên; Lễ hội kéo chày của dân tộc Dao.

không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyến quân, kế hoạch huấn luyện theo đúng kế hoạch của huyện; đảm bảo duy trì tốt các ca trực để kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

### III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ủy ban nhân dân xã, các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chủ trì phối hợp với Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban ngành của xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Khối Tuyên giáo - Dân vận xã xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2022.

4. Giao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng đề cương tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết này đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các chi bộ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại đơn vị phụ trách và kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

5. Giao Văn phòng Đảng ủy xã chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ và toàn thể đảng viên và nhân dân để thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Đoàn công tác số 1 của Huyện ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ xã,
- Thường trực Hội đồng nhân dân xã,
- Thường trực Ủy ban nhân dân xã,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Đảng ủy xã.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Triệu Chàn Khuân**

## CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 37-NQ/ĐU, ngày 24/12/2021 của Đảng ủy xã Tân Lập)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022		Ghi chú
				Huyện giao	Nghị quyết năm 2022	
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu xây dựng Đảng</b>					
1	Kết nạp đảng viên mới	Đảng viên	7		4	
2	Tỷ lệ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	%	100		75	
3	Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	%	80		70	
4	Kiểm tra, giám sát 30, 32	Cuộc	6		6	
5	Các tổ chức chính trị - xã hội xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên	Tổ chức	6		6	
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa - xã hội</b>					
<b>A</b>	<b>Về phát triển kinh tế</b>					
6	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Triệu đồng	95.5	57	57	
7	Tổng thu nhập bình quân đầu người	Tr.đồng/1n người/năm	27		30	
8	Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/1ha đất trồng cây hàng năm	<b>Triệu đồng/ha</b>	48.7	45.5	48.7	
9	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	1.309	1.328	1.328	
10	Diện tích chè trồng mới, trồng dặm	Ha	3		5	
11	Chè chế biến	Tấn	464		250	
12	Diện tích trồng rừng mới (bao gồm cả trồng sau khai thác)	Ha	60		22	
13	Tổng đàn gia súc	Con	4.802		4.386	
	- Tổng đàn trâu	Con	1.155		1.000	
	- Tổng đàn bò	Con	89		88	
	- Tổng đàn lợn	Con	2.562		2.430	
	- Tổng đàn dê	Con	996		868	
14	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	2		2.2	
15	Gỗ bóc, gỗ xẻ thanh, băm dăm	m3	1.021		1.000	
16	Gạch các loại	1000 viên	2.5		1.5	
<b>B</b>	<b>Về văn hóa - xã hội</b>					
17	Số hộ nghèo giảm trong năm	Hộ	52	38	38	
18	Số cận hộ nghèo giảm trong năm	Hộ	25	10	10	
19	Số lao động được tạo việc làm mới	Người	123	55	55	
	- Xuất khẩu lao động	Người				
	- Lao động làm việc ở ngoài tỉnh	Người	106	40	40	

	- Lao động làm việc tại địa phương	Người	17	15	15	
20	Số lao động được đào tạo nghề dưới 3 tháng	Người		35	35	
21	Tỷ lệ trẻ đến trường					
	- Trẻ 0 - 2 tuổi đi nhà trẻ	%	20	22	22	
	- Trẻ 3 - 5 tuổi đi mẫu giáo	%	95	97	97	
	- Trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo	%		100	100	
	- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1	%	100	100	100	
	- Học sinh 6 - 14 tuổi đến trường	%	100	99.9	99.9	
22	Duy trì bộ tiêu chí Quốc gia về y tế	Duy trì	Duy trì			
	- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm, uống đầy đủ các loại vắc xin	%		98	98	
	- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng giảm còn	%		12.6	12.6	
23	Số hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chí gia đình văn hóa trong năm	Hộ	322	350	350	
24	Số thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa/năm (bao gồm đề nghị công nhận lại và công nhận mới)	Thôn	5	6	6	
25	Thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới/năm	Tiêu chí	2	1	1	Tiêu chí số 6 xây dựng cơ sở văn hóa
26	Số thôn đăng ký thực hiện thôn nông thôn mới	Thôn	8	1	1	(các thôn đã xây dựng kế hoạch; năm 2022 đăng ký thôn Minh Thượng)